

**BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH**

\*\*\*

Số: 3606 -CV/TĐTN-TCKT

"V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC, ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch số 349-KH/TĐTN-TCKT, ngày 04/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn"

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Tây Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.**

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC, ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và Kế hoạch số 349-KH/TĐTN-TCKT, ngày 04/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, đồng thời nghiên cứu thêm các giải pháp sau:

1. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc làm việc, trao đổi với cấp ủy cơ sở, chỉ bộ nơi có đoàn viên được xét, công nhận đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng theo dõi từ 02 năm trở lên nhưng vẫn chưa được xem xét kết nạp để tìm ra nguyên nhân từ đó có giải pháp tháo gỡ vấn đề trên.

2. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tọa đàm giữa Đảng, Chính quyền với đoàn viên thanh niên để lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên; lồng ghép trong chương trình tọa đàm dịp tháng 3 hằng năm có thể đưa chủ đề về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú cho Đảng và chất lượng đảng viên trẻ.

3. Tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp có chủ trương riêng đối với việc phát triển đảng viên từ các đối tượng đặc thù như học sinh, đoàn viên thanh niên công nhân; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng các văn bản liên tịch, kế hoạch phối hợp thực hiện tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp kết nạp.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp trong năm 2022, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, Ban TCKT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Tiến Tân**